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ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕66 
********************************** 

  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2566 โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 36 (3) 
สภาเทศบาลต าบลก้อ ก าหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.
2566 ถึงวันที่ 30  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2566   นั้น 

  บัดนี้  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕66 

  
 

    ลงชื่อ............................................... 
 (นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ  
**************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 
2. นายธนชั  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
3. นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
4. นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
5. นายอนิวัฒน์  สชุัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
6. นางสาวโชติกา  วงศ์แหว้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
7. นางสาวนรินทร์พร  มาต ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
8. นางสาคร   ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
9. นางร าพรรณ์   นนท์สุภี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
10. นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
11. นายโสภณ  มาต ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
12. นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

 
ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
2. นายพชิญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
3. นายเสร์ค า  แสนปิง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสจุริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ 
5. นางสาวภัทรวดี  เจตน์จิรันตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นางลภัสรดา  ดงค าฟ ู ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
7. นางสาวกัญญ์พิชญา  ไชยค า หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 
8. ว่าที่ร้อยตรีกฤษนาท  เอื้องมณ ี นายชา่งโยธา 
9. นางสาวภาวิณี  แต้ค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ปูอม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางสาวณัฐธ์ยา  อ่ินตา พนักงานจา้งเหมาบริการ 
12. นายเปรมชัย  จันส ุ พนักงานจา้งเหมาบริการ 
13. นายวีระยุทธ  มาลา ผู้ใหญ่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 
14. นายประทีป  ปาเมืองมูล ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 

 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภา

เทศบาลต าบลก้อ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม 
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เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ  ได้ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 30 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2566 รวม 30 วัน เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 นั้น ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อจึงนัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2566  ในวันนี้ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 

พ.ศ.2566 วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566) 
ประธานสภาฯ –มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ท่านอ่ืนไม่มีข้อเสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

ครั้งที่แล้วหรือไม่ เชิญเสนอได้ 
นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2  -เรียนประธานสภาที่เคารพ ส าหรับรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในหน้าที่ 25 

ขอแก้ไขข้อความที่ข้าพเจ้าอาจจะจ าผิด ขอแก้ไขตัวเลขรายรับจริงปี 2566 ที่ได้กล่าวไว้ว่า
จ านวนเงิน 23,421,932 บาท ขอแก้ไขเป็น 25,556,063 บาท ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือ
ฝุายเลขานุการช่วยแก้ไขตัวเลขในรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ –มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ท่านอื่นไม่มีข้อเสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีก
หรือไม่ หากไม่มีแล้วขอมติที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมครัง้แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2566 เมื่อ
วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566) 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 12 เสียง  ดังนี้ 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาวนรินทร์พร  มาต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

11.นายโสภณ  มาติ       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
12.นายปรีชา รินท้าว     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน – เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในวาระที่ 3 นี้ วาระกระทู้ถาม ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ยื่นหนังสือ
กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ  จ านวน 4 ท่าน มีดังนี้ 

3.1.กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 3 จุด หมู่ที่ 1 
บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้ตั้งกระทู้ถาม นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ เขต 1 

3.2.กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง เงินเดินทางไปราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

3.3.กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเชื่อมต่อหมู่ที่ 
3 กับหมู่ที่ 2 บ้านก้อจอก จ านวน 5 จุด (สายแพะย่าเอ้ือย) ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

3.4.กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 ของ
เทศบาลต าบลก้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั้ง 4 
หมู่บ้าน  ผู้ตั้งกระทู้ถาม นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

-ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ผู้ยื่นกระทู้ถาม ถามต่อนายกเทศมนต าบลก้อ  
 
3.1.กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 3 จุด หมู่ที่ 

1 บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้ตั้งกระทู้ถาม นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น สท. เขต 1 -เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวโชติกา  วงค์แหว้น 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1ขอกระทู้ถามนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 3 จุด หมู่ที่ 1 บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน อยาก
ทราบข้อมูลดังนี้ 

 ข้อที่ 1.การด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 3 จุด มีจุดไหนบ้าง 
 ข้อที่ 2.รูปแบบประมาณการของโครงการจากท่ีไหน เป็นอย่างไรบ้าง 
 ข้อที่ 3.บริษัทใดท่ีเป็นผู้รับเหมาด าเนินตามโครงการ 
 ข้อที่ 4.คณะกรรมการตรวจงานจ้างมีใครบ้าง 
ประธานสภาฯ -ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง โครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 3 จุด หมู่ที่ 1 บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน แล้วนั้น 
ต่อไปขอให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อและที่
ประชุมได้รับทราบ 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา เรื่องโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 3 จุด หมู่ที่ 1 บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน นั้น  ขอ
ตอบตามล าดับค าถามดังนี้ 

 ข้อที่ 1.การด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 3 จุด มีจุดไหนบ้าง จุดที่ 1 จากบนทุ่ง
นาทางด้านใต้ถึงสวนมะเขือเลยบ้านพี่ละ จุดที่ 2 จากสี่แยกฝายมาถึงสวนลุงหนานบุตร จุดที่ 3 
จากอ่างห้วยปันปืนบ้านลุงล้วนถึงบ้านปูาถอง 

 ข้อที่ 2.รูปแบบประมาณการของโครงการจากที่ไหน เป็นอย่างไรบ้าง รูปแบบประมาณการของ
โครงการของเทศบาลต าบลก้อ จุดที่ 1 สายบ้านก้นโต้ง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 
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1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรจุดที่ 2 สายหลังอ่างวังบง ความกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาวรวม 1,750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร และจุดที่ 3 สายอ่างห้วยปันปืน ความกว้ าง 
3.00 เมตร ความยาวรวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รวมระยะทาง 3,300 เมตร หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,980.00 ลูกบาศก์เมตร 

 ข้อที่ 3.บริษัทใดท่ีเป็นผู้รับเหมาด าเนินตามโครงการ คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ธนาวิทย์ 
 ข้อที่ 4.คณะกรรมการตรวจงานจ้างมีใครบ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีทั้งหมด 5 คน ดังนี้ 
  1.ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต  ปลัดเทศบาลต าบลก้อ เป็นประธานกรรมการ 
  2.นางลภัสรดา  ดงค าฟู  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นกรรมการ 
  3.นางสาวณัฐฑิกา  สุยะใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ 
  4.นายบุญเรียบ  ผันอินทร์ ผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการ 
  5.นายอ านวย  ผันอินทร์ ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้มีข้อซักถามเพิ่มอีกหรือไม่ 
นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น สท. เขต 1 -เรียนประธานสภาขอเรียนถามเพิ่มว่า สายทางอ่างวังบงเคยท าไป

แล้วมิใช่หรือ ท าซ้ าอีกใช่หรือไม่ 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ส าหรับสายไปทาง

ห้วยต้นป๋อและรอบนี้ถนนใช้งานไม่ได้ต้องเอาดินลูกรังไปปรับถมเพื่อให้สามารถใช้ถนนได้ 
นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น สท. เขต 1 -การด าเนินการโครงการทางสมาชิกสภาไม่ได้รับทราบ ชาวบ้านก็

ได้สอบถามมายังสมาชิกสภา และถนนเป็นโคลนใช้งานไม่ได้ สมาชิกสภาเขต 1 ไม่มีใครได้
รับทราบ ขอถามว่าท่านนายกได้แจ้งให้สมาชิกสภาหรือไม่ 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -การด าเนินการโครงการได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ตอน
นายบุญเรียบ  ผันอินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านก็จะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไป
ดูแล ปกติจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านตลอด 

นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น สท. เขต 1 -ถ้ามีการด าเนินการโครงการในวันข้างหน้าขอให้นายกได้แจ้งให้
ฝุายปกครอง สมาชิกสภาได้รับทราบ และจะได้ตอบค าถามของชาวบ้านได้เวลาเขาสอบถาม 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้ถามครบ 3 ข้อแล้ว และต่อไปหากมีการด าเนินโครงการอะไรก็ขอให้
ทางเทศบาลได้แจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ผ่านทางกลุ่มไลน์ของเทศบาลก็ได้ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

3.2.กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง เงินเดินทางไปราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2566 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
ประธานสภาฯ -ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ผู้ยื่นกระทู้ถาม ถามต่อนายกเทศมนต าบลก้อ  
นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายธนัช  มูลใจ 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ ขอกระทู้ถามนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง เงินเดินทางไป
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ว่าเงินงบประมาณทั้งสิ้น 268,900 บาท ได้น าไปใช้ใน
การเดินทางไปราชการของใครไปที่ไหนบ้าง 

ประธานสภาฯ -ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง เงิน
เดินทางไปราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 แล้วนั้น ต่อไปขอให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อและที่ประชุมได้รับทราบ 
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นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา เรื่อง เงินเดินทางไป
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 นั้น ตามแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.2566 จ านวน 31 รายการ ตาม
เอกสารที่ได้มอบให้สมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้ถามแล้วนั้น มีค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ
ค่าพาหนะ มีดังนี้ 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี ผู้เบิก จ านวนเงิน เรื่อง/สถานที่ 
1. 4 พฤศจิกายน 2566 นายพิชญะ  สุยะมัน 12,966.00 สัมมนากฎหมาย

ป ร ะ ช า ช น  จ .
หนองคาย 

2. 14 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม  เชียงยศ 7,614.45 ร่ ว ม ล ง น า ม
ส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงาน กทม. 

3. 14 พฤศจิกายน 2566 นางลภัสรดา ดงค าฟู 7,639.45 ร่ ว ม ล ง น า ม
ส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงาน กทม. 

4. 6 ธันวาคม 2566 นางสาวณัฐฑิกา  สุยะใหญ่ 30,000.00 อบรมหลักสูตร
นักทรัพยากร จ.
ปทุมธานี 

5. 9 ธันวาคม 2566 นายพิชญะ  สุยะมัน 1,856.00 อ บ ร ม พั ฒ น า
ทักษะผู้พิการ จ.
เชียงใหม ่

6. 20 ธันวาคม 2566 นางสาวณัฐฑิกา  สุยะใหญ่ 7,640.00 อบรมประ เมิน
ต าแหน่ งวิทยา
ฐ า น ะ ค รู  จ .
เชียงใหม ่

7. 20 ธันวาคม 2566 นางภาวิณี  อินถา 7,640.00 อบรมประ เมิน
ต าแหน่ งวิทยา
ฐ า น ะ ค รู  จ .
เชียงใหม ่

8. 17 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต 89,000.00 อบรมหลักสูตร
นั ก บ ริ ห า ร
ท้ อ ง ถิ่ น
ระดับกลาง จ .
ปทุมธานี 

9. 17 มกราคม 2566 นางศิริพร แสนสิทธิ์ 6,560.00 อบรมหลักสูตร
นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

10. 17 มกราคม 2566 นางสาวณัฐฑิกา  สุยะใหญ่ 4,500.00 อบรมหลักสูตร
นักทรัพยากร จ.
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ปทุมธานี 
11. 30 มกราคม 2566 นางสาวโชติกา  โปธาวิน 3,700.00 อ บ ร ม จั ด เ ก็ บ

ภาษี จ.ล าพูน 
12. 1 กมุภาพันธ์ 2566 นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล 2,080.00 ประชุมสัมมนา

สั น นิ บ า ต
ภ า ค เ ห นื อ  จ .
เพชรบูรณ์ 

13. 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ 2,880.00 ประชุมสัมมนา
สั น นิ บ า ต
ภ า ค เ ห นื อ  จ .
เพชรบูรณ์ 

14. 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายถนอม  ศรีมุ่ย 2,080.00 ประชุมสัมมนา
สั น นิ บ า ต
ภ า ค เ ห นื อ  จ .
เพชรบูรณ์ 

15. 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวโชติกา  โปธาวิน 2,060.00 อ บ ร ม จั ด เ ก็ บ
ภาษี จ.ล าพุน 

16. 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทรวดี  เจตน์จิรันตน์ 2,060.00 อ บ ร ม จั ด เ ก็ บ
ภาษี จ.ล าพุน 

17. 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายอุดม  เชียงยศ 1,590.00 อบ ร ม สั ม ม น า
แ ผ น พั ฒ น า
ท้องถิ่น จ.ล าพูน 

18. 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ 1,590.00 อบ ร ม สั ม ม น า
แ ผ น พั ฒ น า
ท้องถิ่น จ.ล าพูน 

19. 21 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต 6,560.00 อบรมหลักสูตร
นั ก บ ริ ห า ร
ท้ อ ง ถิ่ น
ระดับกลาง จ .
ปทุมธานี 

20. 14 มีนาคม 2566 นางเกษณี ตันมูล 4,000.00 อ บ ร ม เ พิ่ ม
ศั ก ย ภ า พ
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ จ.ล าพูน 

21. 16 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต 2,240.00 สั น นิ บ า ต
เ ท ศ บ า ล  จ .
ล าพูน 

22. 1 พฤษภาคม 2566 นางสาวภาวิณี  แต้ค า 38,000.00 อบรมหลักสูตร
นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์
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น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผน จ.ปทุมธานี 

23. 6 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต 1,120.00 อ บ ร ม  New 
Gfmis ส า ห รั บ
เ ท ศ บ า ล  จ .
ล าพูน 

24. 6 มิถุนายน 2566 นายอุดม  เชียงยศ 1,440.00 อ บ ร ม จั ด ท า
งบประมาณ จ.
ล าพูน 

25. 6 มิถุนายน 2566 นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล 1,040.00 อ บ ร ม จั ด ท า
งบประมาณ จ.
ล าพูน 

26. 6 มิถุนายน 2566 นางลภัสรดา  ดงค าฟู 1,040.00 อ บ ร ม จั ด ท า
งบประมาณ จ.
ล าพูน 

27. 6 มิถุนายน 2566 นางสาวกัญญ์พิชญา  ไชยค า 1,040.00 อ บ ร ม จั ด ท า
งบประมาณ จ.
ล าพูน 

28. 6 มิถุนายน 2566 นางศิริพร แสนสิทธิ์ 1,120.00 อ บ ร ม  New 
Gfmis ส า ห รั บ
เ ท ศ บ า ล  จ .
ล าพูน 

29. 9 มิถุนายน 2566 นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ปูอม 1,200.00 สั ม ม น า ท า ง
วิ ช า ก า ร  จ .
เชียงใหม ่

30. 26 มิถุนายน 2566 นายอุดม  เชียงยศ 8,335.61 สัมมนาสันนิบาต
เ ท ศ บ า ล  จ .
ปทุมธานี 

31. 26 มิถุนายน 2566 นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ 8,335.61 สัมมนาสันนิบาต
เ ท ศ บ า ล  จ .
ปทุมธานี 

รวม   268,927.12  
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้มีข้อซักถามเพิ่มอีกหรือไม่ 
นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาขอเรียนถามเพิ่มว่า มีประเด็น

ข้อสังเกตข้อสงสัย ด้วยความเคารพ ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจง ล าดับที่ 8 ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณา
พรสุจริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ ไปอบรมมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด หลักสูตรนักบริหาร
ท้องถิ่นระดับกลาง ด้วยงบประมาณของเทศบาลมีน้อย ควรช่วยกันประหยัดงบประมาณ ขอ
ผู้บริหารได้ชี้แจง 
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ประธานสภาฯ -ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มีข้อซักถาม ขอให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อตอบข้อ
ซักถาม 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ตามที่สมาชิกได้ซักถามเกี่ยวกับการไปอบรมของว่าที่ร้อยตรี
ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ หลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับกลางนั้น ขอ
อนุญาตให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง 

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ตามที่ได้ถาม
ว่าปลัดไปอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดนั้น ขอ
เรียนว่าตามหลักเกณฑ์การก าหนดหลักเกณฑ์ของกรม ข้อ 23 กรณีผู้ที่สอบและด ารงต าแหน่ง
นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ซึ่ งเป็น
หลักสูตรที่กรมบังคับให้เข้ารับการฝึกอบรม 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้มีข้อซักถามเพิ่มอีกหรือไม่ 
นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  -ขอขอบคุณผู้บริหารและปลัดเทศบาลที่ได้ตอบข้อ

ซักถาม เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น พี่น้องชาวบ้านได้สอบถามมาก็ไม่ได้ติดใจอะไร 
ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ  -ขอชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้สมาชิกสภาได้รับทราบ 

วงเงินงบประมาณที่ใช้ไปในการเดินทางไปราชการการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมจ านวน 89,000 บาท ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด และได้ลดลงมาจากปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วได้ก าหนดไว้ 120,000 บาท 
ส าหรับรุ่นที่ตนเองไปนั้นเป็นรุ่นที่ได้ลดค่าใช้จ่ายลงแล้ว 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

3.3.กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเชื่อมต่อ
หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 2 บ้านก้อจอก จ านวน 5 จุด (สายแพะย่าเอ้ือย) ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้ตั้ง
กระทู้ถาม นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
ประธานสภาฯ -ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ผู้ยื่นกระทู้ถาม ถามต่อนายกเทศมนต าบลก้อ  
นายโสภณ  มาติ สท. เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลก้อ เขต 2 ขอกระทู้ถามนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ทางเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 2 บ้านก้อจอก จ านวน 5 จุด (สายแพะย่าเอ้ือย) ต าบลก้อ อ าเภอ
ลี้ จังหวัดล าพูน งบประมาณ 217,500.00 บาท อยากทราบข้อมูลการด าเนินการดังนี้ 

 ข้อ 1 รูปแบบประมาณการของโครงการเป็นอย่างไร 
 ข้อ 2 บริษัทใดท่ีเป็นผู้รับเหมาด าเนินโครงการ 
 ข้อ 3 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีใครบ้าง 
ประธานสภาฯ -ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง โครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 2 บ้านก้อจอก จ านวน 5 จุด (สายแพะย่า
เอ้ือย) ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน แล้วนั้น ต่อไปขอให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ตอบกระทู้
ถามของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อและที่ประชุมได้รับทราบ 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา เรื่อง โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 2 บ้านก้อจอก จ านวน 5 จุด (สายแพะย่า
เอ้ือย) ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน นั้น ขอตอบตามข้อกระทู้ถามเป็นข้อๆ ดังนี้ 
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 ข้อ 1 รูปแบบประมาณการของโครงการเป็นไปตามรูปแบบและประมาณการของเทศบาลต าบล
ก้อ เป็นการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 5 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร จุดที่ 3 กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร 
จุดที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย
ด้วยเครื่องจักร และจุดที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ดิน
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร และก่อนด าเนินโครงการได้เชิญสมาชิกสภาลงพื้นที่ไปร่วม
ส ารวจและแบ่งจุดด าเนินการแล้ว 

 ข้อ 2 บริษัทใดที่เป็นผู้รับเหมาด าเนินโครงการ คือห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงศ์วิชยะการโยธา เป็น
ผู้รับเหมาด าเนินโครงการ 

 ข้อ 3 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง มีคณะกรรมการดังนี้ 
  1.นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ 
  2.นางสาวภาวิณี  แต้ค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นกรรมการ 
  3.นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ปูอม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้มีข้อซักถามเพิ่มอีกหรือไม่ 
นายโสภณ  มาติ สท. เขต 2 –ขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้ตอบค าถาม ตามที่ได้ถาม 3 ข้อ และตอนลงพื้นที่

ด าเนินโครงการไม่มีรูปแบบให้สมาชิกสภาได้ดู น่าจะมีให้สมาชิกสภาได้ดูทุกคน มีข้อสังเกตเช่น 
1.แบบประเมินโครงการดินลูกรังสายแพะย่าเอ้ือยงบเงินเหลือจ่าย การออกแบบครั้งแรกสมาชิก
ได้ลงไปด้วย ผู้รับเหมานั้นก็ยังไม่รู้ว่าใคร ข้อสงสัยการออกแบบนี้มีแบบหรือไม่ หรือตกลงกันเอง 
ก็เลยขอถาม ถ้าหากสมาชิกสภาไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยก็จะไม่รู้ ดูแล้วเหมือนการถมเกลี่ยดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์เมตร น่าจะมีการวัด ถ้าเทลงๆ ดูแล้วก็จะยิ่งไม่รู้ ควรค านวณว่าใช้ดินลูง
รังกี่ล ารถบรรทุก กี่คิว สมาชิกสภาลงพื้นที่ไปด้วยจะได้รู้ความหนา ความบาง ต่อไปหากมี
โครงการแบบนี้อีกขอให้ช่างค านวณปริมาณดินมาให้ด้วย นายกคนก่อนเคยท าให้ได้ดู ค านวณ
เป็นคิวล ารถ 

  2.ผู้รับเหมาตามที่ได้ดูและนายกได้แจ้งมานี้ไม่เห็นว่าตรงตามนี้หรือไม่ เวลาลงพื้นที่ซ่อมแซม
ถนนขอให้นายกแจ้งผู้น าหรือสมาชิกสภา แจ้งว่าผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินงานแล้ว ที่ผ่านมาเจอแต่
คนขับรถแบคโฮ ไม่ใช่ผู้รับเหมา ไม่เคยได้เจอ ขอให้แจ้งให้ทราบว่าใครคือผู้รับเหมา อาจจะเป็น
คนกันเอง ถ้าหมู่ 3 จะรู้จักทั้งหมด เพราะเคยท างานร่วมกันและคนเดิมๆ 

  3.กรรมการตรวจรับงานจ้าง การที่งานจะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่กรรมการตรวจ เท่าที่ดูแล้ว  
ตนเองคิดว่าไม่ผ่าน ความกว้าง ความยาว อาจจะได้ เท่าที่ดูกรรมการก็คือข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ อาจจะมาเซ็นที่ส านักงาน ไม่เคยเห็นกรรมการลงพื้นที่ ถ้าท างานไม่คุ้มกับเม็ดเงินที่
ลงทุนไป และไม่ติดตามการด าเนินงาน เพราะผู้รับเหมาจะรีบเอารถออกไปได้ ขอเพิ่มอีก 40 ล า
รถดั้ม หากเอาดินไม่ดีมาลงก็จะเป็นปัญหา หากมีเวลาด าเนินการก็จะได้ดินที่ดี ฝากสมาชิกสภา
และนายกช่วยดูด้วย 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้มีข้อซักถามเพิ่มอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
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3.4.กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 ของ
เทศบาลต าบลก้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั้ง 4 
หมู่บ้าน  ผู้ตั้งกระทู้ถาม นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท. เขต 2 
ประธานสภาฯ -ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ผู้ยื่นกระทู้ถาม ถามต่อนายกเทศมนต าบลก้อ  
นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท. เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลก้อ เขต 2 ขอกระทู้ถามนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -
2570 ของเทศบาลต าบลก้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ทั้ง 4 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

  ข้อ 1 อยากทราบข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนา ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ แผนพัฒนา 5 ปี ทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ข้อ 2 ข้อมูลหลักฐานการประชาคมของโครงการที่มาอับดับที่ 1 ของแต่ละหมู่บ้าน  ที่เป็น
โครงการถนนลูกรังของหมู่บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 

  ข้อ 3 รูปถ่ายการประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน  
ประธานสภาฯ -ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เรื่อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของเทศบาลต าบลก้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผังเมือง 
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั้ง 4 หมู่บ้าน  แล้วนั้น ต่อไปขอให้
นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อและที่ประชุมได้รับ
ทราบ 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -ขอย้อนกลับไปตอบกระทู้ถามข้อที่แล้วค าถามของนาย
โสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 ที่ยังไม่ได้ตอบ 

ประธานสภาฯ -ไม่อนุญาตเนื่องจากได้ตอบครบ 3 ค าถามแล้ว หากจะตอบก็ขอน าไปในวาระอ่ืนๆ  
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา เรื่อง แผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของเทศบาลต าบลก้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผังเมือง โครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั้ง 4 หมู่บ้าน  นั้น ขอตอบที่ละข้อ ดังนี้ 

  ข้อ 1 ตามเอกสารหลักฐานการประชุมประชาคมและรูปภาพได้น าให้สมาชิกสภาผู้กระทู้ถาม
แล้ว แต่ไม่ได้น าแจกให้ทุกท่าน และไม่ได้น าฉายบนจอโปรเจคเตอร์ ตอนที่เทศบาลต าบลก้อได้
จัดการประชุมประชาคมอยู่ในช่วงโควิด จึงมาใช้สถานที่ประชุมประชาคมที่ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลก้อ ตามประกาศสัดส่วนระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ครั้งละ 50 คนขึ้นไป และแผนงาน
โครงการที่น ามาบรรจุมีทั้งที่มาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านและมาจากนโยบายของ
ผู้บริหาร ตอนมารับต าแหน่งและได้มีการบรรจุไว้ในแผนแบบกว้างๆ เช่น เป็นโครงการทั้งต าบล 
หากมีถนนสายไหนช ารุดเสียหายก็มาดูที่แผนใหญ่ว่ามีหรือไม่ หากมีในแผนแล้วก็น ามา
ด าเนินการโครงการต่อไป 

  ข้อ 2 ข้อมูลหลักฐานการประชาคมของโครงการที่มาอับดับที่ 1 ของแต่ละหมู่บ้าน จะเป็น
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหมู่บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 จากแผนงานโครงการที่ได้จากการ
ประชุมประชาคมจะต้องมาตรวจสอบและแยกแผนงานออกมาว่าโครงการไหนที่ประชุมเสนอมา
นั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล อยู่ในศักยภาพของเทศบาลหรือเป็นโครงการที่ด าเนินการไป
แล้ว ก็จะถูกแยกไปบรรจุไว้ในแต่ละประเภทของแผน  
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  ข้อ 3 รูปถ่ายการประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ได้น าให้สมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้แล้ว ซึ่งใน
รูปภาพก็จะมีผู้น าชุมชน ตัวแทนประชาชน ตามประกาศสัดส่วนระดับต าบล และระดับหมู่บ้าน 
และมีสมาชิกสภาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมประชาคมด้วย 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้มีข้อซักถามเพิ่มอีกหรือไม่ 
นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท. เขต 2  -ขอเรียนถามนายกว่า กรณีของหมู่ที่ 4 โครงการไม่ได้มาจาก

อันดับที่ 1 ตามร่างงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 ที่จริงแล้วเป็นอันดับที่ 
4 และรูปภาพการประชุมประชาคม เท่าที่ดูจะเห็นแต่ผู้น าชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ต าบลก้อ ไม่มีประชาชน 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -กรณีแผนงานโครงการของหมู่ที่ 4 ตามที่ได้ดูแล้วอยู่ใน
ดันอับท่ี 1 คือโครงการขุดเจาะบ่อน้ าตื้นในมาตรา 64 ได้ท าไปแล้ว อันดับที่ 2 โครงการจัดซื้อ
โซล่าเซลล์ อันดับที่ 3 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดก้อท่า ก็ได้ด าเนินการไปแล้ว
ตอนที่ก านันด ารงต าแหน่ง อันดับที่ 4 โครงการขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน เทศบาล
ต าบลก้อ ก็ได้ด าเนินการแล้ว อันดับที่ 5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามที่จัดท าร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมประชาคมเพื่อยืนยัน
โครงการมาให้เทศบาลแล้ว หากวันข้างหน้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นั้น ก็ท าได้ 
หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องท าการประชุมประชาคมหมู่บ้านมาใหม่ 
ชาวบ้านยกมือเห็นชอบให้ ผู้บริหารไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องท าแบบนี้เท่านั้น ขอแจ้งให้สมาชิกสภา
ได้ทราบ 

ประธานสภาฯ -ตามที่ประธานสภาได้วินิจฉัยค าถามนี้แล้วเป็นการกระทู้ทั่วไป ไม่ใช่อภิปราย การกระทู้
เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1.วาระที่สอง การแถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2567 
ประธานสภาฯ -ตามที่สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2567 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ขั้นแปรญัตติ จ านวน 7 คน และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาเทศบาลต าบลก้อมีมติรับหลักการ ซึ่งได้ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 20 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 
น. ปิดรับค าแปร 

  -คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วและได้รายงานพร้อมทั้งบันทึกความเห็นต่อ
ประธานสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 และประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
ได้ส่งรายงานแก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อแล้วก่อนวันประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติแถลงผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
รับทราบ 

นายโสภณ  มาติ ประธานกรรมการแปรญัตติ  -กล่าวสวัสดีประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
ทุกท่าน ก่อนอ่ืนก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการแปรญัตติและ
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กรรมการแปรญัตติทั้ง 7 คน  ข้าพเจ้า นายโสภณ  มาติ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และนาย
อนิวัฒน์  สุชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และได้มาปฏิบัติหน้าที่รับเสนอค าแปรญัตติ 
ระหว่างวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก้อ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
มายื่นขอแปรญัตติ และได้มีคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  ด้วยเรื่อง
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 50
ต่อไปขอมอบหมายให้นายอนิวัฒน์  สุชัย เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ น าเสนอรายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ขอประธานสภาอนุญาต 

ประธานสภาฯ -อนุญาตให้ นายอนิวัฒน์  สุชัย เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ น าเสนอรายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายอนิวัฒน์  สุชัย  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ ต่อไปขอน าเสนอรายละเอียดการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 ของเทศบาลต าบลก้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อ 1.เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567” 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
 ข้อ 2.เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2566   เป็นต้นไป 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
 ข้อ 3.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .2567 เป็นจ านวนรวมทั้ งสิ้ น  
26,715,882.00  บาท   

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
 ข้อ 4.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 26,715,882.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
แผนงานงบกลาง รวม 7,075,058.00 บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รวม 6,991,200.00 บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,245,250.00 บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,726,100.00 บาท  

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 90,000.00 บาท  

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
งานสารสนเทศ รวม 108,000.00 บาท  

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000.00 
บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 



~ 14 ~ 
 

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 42,000.00 บาท  
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

งานจราจร รวม 51,000.00 บาท   
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 40,000.00 บาท  
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,935,349.00 บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 128,000.00 บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 702,000.00 บาท  
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 704,645.00 บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000.00 บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 20,000.00 บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 488,000.00 บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 454,000.00 บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 
150,000.00 บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000.00 บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000.00 บาท  

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 2,000.00 บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา รวม 
769,280.00 บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
งานก่อสร้าง รวม 1,015,000.00 บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รวม 137,829.00 บาท  
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-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 178,000.00 บาท   

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ -เห็นชอบ ให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2567 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,715,882.00 บาท คงไว้ร่างเดิม 
ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณเลขาน าการคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้น าเสนอรายละเอียด ตามที่ ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 ได้แถลงผลการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเข้าสู่
วาระที่สาม วาระการลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 

  
4.2.วาระที่สาม ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 

ประธานสภาฯ -ก่อนการลงมติประธานสภาอนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้อภิปรายได้ เชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  -เรียนประธานสภา กระผม นายนายธนัช  มูลใจ รอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อได้แจ้งไว้ว่าไม่ได้หรือก าหนดไว้
ชัดเจนเกี่ยวกับแผนงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว เป็นข้อกังวลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณได้ในวันข้างหน้า ถือว่าเทศ
บัญญัตินี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้สะท้อนปัญหาให้พี่น้องชาวบ้าน คิดว่าจะน ามาตราเป็นเทศบัญญัติ
แล้ว จะน ามาด าเนินการให้ชาวบ้าน จึงเป็นที่น่ากังวล 

ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่เสนอความเป็นห่วงกังวล มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ 
นายโสภณ  มาติ  สท. เขต 2 -เรียนประธานสภา ขออภิปรายเพิ่มเติมก่อนลงมติรับหลักการแล้วต่อไปจะ

เป็นการเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิม และมีหลายข้อที่
ไม่ชัดเจน เช่น ด้านบุคลากรได้ตั้งเงินเดือนไว้ 6 เดือน ตามที่ตนเองได้ศึกษาระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.3.รายจ่ายงบบุคลากร เช่น (1)การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ท้องถิ่น ประเภทเงินเดือน ค่าจ้างประจ า เงินเพิ่ม เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน ของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้ตั้งจ่ายให้ครบทั้ง 12 
เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี และเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้ว จะต้องไม่
เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ทั้งนี้ ไม่นับรวมเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการแปรญัตติไม่ตัดไม่ลดงบประมาณเพราะเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังของพนักงาน 
หากนายกและปลัดได้ไต่ตรองยืนยันว่าถูกต้องหรือไม่ นายก ปลัด เจ้าหน้าที่ได้กลั่นกรองมาดี
แล้ว นี่เป็นข้อยืนยันต่อสภาว่าเทศบัญญัติเล่มนี้มีข้อถูกต้องหรือไม่ ขอนายกหรือเจ้าหน้าที่ช่วย
ตอบ 

ประธานสภาฯ -เชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อตอบค าถามของสมาชิกสภา 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -จากค าถามของสมาชิกสภาถามว่าการตั้งงบประมาณเงินเดือน

ที่ต าแหน่งว่างไว้ 6 เดือนนั้น ได้น าเรียนมาแล้วเมื่อประชุมครั้งที่แล้วว่า 6 เดือนแรกนั้น จะมีใคร
สอบได้มาด ารงต าแหน่งหรือไม่ ขออนุญาตมอบหมายให้ปลัดเทศบาลต าบลก้อเป็นผู้ตอบค าถาม 
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ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต  ปลัดเทศบาลต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา การจัดท า
งบประมาณได้มีการจัดท าร่างแจกให้ทุกท่านและได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างเทศ
บัญญัติและได้ตรวจสอบความถูกต้อง และด้านบุคลากรก็ไม่เกินร้อยละ 35 ถูกต้องตามระเบียบ
แล้ว 

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มแล้ว เมื่อสภาเทศบาลต าบลก้อ รับทราบในวาระที่
สอง ตามระเบียบฯ ข้อ 52 ก าหนดไว้ว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  -ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ในการให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2567 หรือไม่ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 12 เสียง  ดังนี้ 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาวนรินทร์พร  มาต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

11.นายโสภณ  มาติ       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
12.นายปรีชา รินท้าว     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน – เสียง  
 
วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1.เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
ประธานสภาฯ -เนื่องด้วย นายสิทธิพงษ์ เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้มีหนังสือยื่นต่อ

ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ ขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 15 เมื่ อประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของ
สภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  (2)กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่ น
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่
วันที่ต าแหน่งว่างลง 

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 15 (2) ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เสนอ
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ชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 1 คน และผู้รับรอง 2 คน ที่สมควรที่จะได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ เชิญเสนอ 

นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว สท.เขต 2  –ขอเสนอชื่อว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาล
ต าบลก้อ  

     -นางสาคร  ทาเล่  สท.เขต 2  ผู้รับรองคนที่ 1 
     -นางสาวนัฐมน  ทาเล่  สท.เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 2 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม่ 

-หากไม่มีแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 18 ได้ก าหนดว่าให้สภาท้องถิ่นเลือก
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
นั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์
ต่อสภาท้องถิ่น ไม่มีบทบัญญัติในระเบียบนี้ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกพนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นว่า จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นเสียก่อน หรือ
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นต้องอยู่ในห้องประชุมสภาท้องถิ่นขณะท าการเลือกด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ออกตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ.2552 มาตรา 23 ประกอบมาตรา 77 ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมหรือด าเนินกิจการของ
สภาเทศบาลเกิดความสงบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงมีสภาพเป็นบทบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม 
ดังนั้น เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย คือตามข้อ 19 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 12 เสียง  ดังนี้ 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาวนรินทร์พร  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

11.นายโสภณ  มาติ       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
12.นายปรีชา รินท้าว     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน – เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 6.เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  -ส าหรับในวาระอ่ืนๆ นี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ หรือที่มาร่วมประชุมสภามีเรื่องที่จะ

เสนอหรือซักถาม หรือแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่ เชิญเสนอได้ 
นางจีญาภรณ์ ทาฝั้น สท.เขต 1 – เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา เรื่องเกี่ยวกับการตรวจรายงานการ

ประชุมสภาของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ตอนประชุมในที่ประชุมได้ใช้ภาษา
พูด แต่ในการเขียนบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมจริงๆแล้ว ต้องใช้ภาษาไทยกลาง 
แต่เนื้อหาก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม แต่ความหมายเป็นไปตามที่ประชุมก็ขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ แต่ถ้าหากมีข้อความหรือเนื้อหาถ้อยค าของผู้ที่เสนอในที่ประชุมขาดหาย พิมพ์ผิดตก
อย่างไรก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้ว และในที่ประชุมในครัง้ถัดไป 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาเรียนถึงผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ 
ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับฝายกั้นน้ าล าห้วยแม่ก้อ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่
สามารถท านาได้ ไม่มีน้ าผันเข้านาข้าว และคาดว่าปี้นี้ข้าวจะมีราคาแพงขึ้น และชาวนาบ้านก้อ
ทุ่งไม่ได้ท านา และคาดว่าเกษตรกรบ้านก้อทุ่งจะต้องมีภาระเพิ่มขึ้น เพราะต้องซื้อข้าวกิน ทุกปี
ได้ท านา ปีที่แล้วผู้น าชุมชนได้ด าเนินการเอากระสอบทรายมากั้นท าคันผันน้ าเข้าสู่พื้นที่ ท านา 
และมาเจอกับภัยแล้งอีก จากการประเมินความเสียหายประมาณ 340 กว่าไร่ ไม่รวมกับพื้นที่
สวนล าไยก็จะประมาณ 500 ไร่ ประมาณ 80 ครัวเรือน ไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท เกษตรกร
เดือดร้อนและเสียรายได้ ทั้งๆที่เทศบาลมีรถ มีค่าน้ ามันเชื้อเพลิง มีทรัพยากร มีค่าเดินทางไป
ราชการ ค่าประชาสัมพันธ์ นายกมีค่าเดินทางไปราชการ ไปหางบประมาณจากที่อ่ืนมาแก้ไข 
กระผมเป็นตัวแทนประชาชน จึงอยากให้นายกด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ผมดูแล้ว
ผู้บริหารท างานเหมือนเช้าชาม เย็นชาม ไม่กระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวบ้าน นายก
มาด ารงต าแหน่งมา 2 ปีกว่าแล้ว อยากให้การด าเนินงานเข้าถึงพี่น้องชาวบ้านจริงๆ ขอถามว่า 
1.ขณะนี้ได้เร่งรัดติดตามเรื่องนี้หรือยัง 2.มีแนวทางจะส่งเสริมการปลูกพืชหรือเยียวยาอย่างไร 
ในช่วงที่รอการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝายกั้นน้ าอย่างไร ผมมาเพื่อสะท้อนปัญหาของชาวบ้านไม่ได้
มีอคต ิ

ประธานสภาฯ -เชิญผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาที่ได้ซักถาม 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ตามที่สมาชิกสภาได้ถาม

เกี่ยวกับฝายกั้นน้ าห้วยแม่ก้อนั้น ฝายได้พังทลายลงเมื่อฤดูน้ าหลากคราวที่แล้ว และได้ติดต่อ
จังหวัดล าพูน ซึ่งจังหวัดมีงบประมาณไม่เพียงพอและได้แนะน าให้ไปประสานของบจาก
ชลประทานจังหวัด และได้ส่งช่างมาท าการส ารวจ และติดที่การถ่ายโอนภารกิจ หากจะ
ด าเนินการต้องเป็นฝายที่สูง 2 เมตร ถนนที่ข้ามไปพื้นที่เกษตรจะถูกน้ าท่วมไม่สามารถข้ามไปได้ 
และจะให้เขาท าสะพานให้ด้วย เขาบอกว่าท าไม่ได้ และได้แจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ  ได้มอบหมายให้ช่างของ อบจ.มาส ารวจตรวจสอบฝาย 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ร่วมลงไปดูพื้นที่ฝายตอนส ารวจแล้ว จากการปรึกษาแล้วจะต้องใช้
งบประมาณ 8-10 ล้านกว่าบาท งบประมาณของเทศบาลต าบลไม่มี ส่วนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนมีงบประมาณที่มาก และได้รับหนังสือแจ้งจากชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบมาแจ้ง
ข้อมูลให้เทศบาลแล้ว และได้ส่งประสานงานกับ อบจ.ล าพูนไปแล้ว และช่าง อบจ.ล าพูนได้น า
บรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการน้ า (Thai Water Plan) ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาและ
ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมแล้วว่าที่นาคงไม่ได้ท าแล้วในปีนี้ และแนะน า
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ให้ปลูกข้าวโพดในแปลงนาก่อน เพราะใช้น้ าน้อย ก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกๆเดือน และจะได้
แจ้งให้ที่ประชุมหมู่บ้านในรอบหน้า ขอฝากแจ้งทุกท่านว่า ผู้บริหารได้เฝูาและติดตามมาตลอด 
ต้องใช้เวลาในการด าเนินการและรับไว้ว่าจะติดตามให้เป็นระยะๆ 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ –ขอเสนอแนะว่า หากมีแผนงานโครงการอะไรที่จะ
ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนได้ เช่น ทุ่งนาที่ทางลงบ้านลุงไตร ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการกับ
สภาลมหายใจ ช่วงการท่องเที่ยวไฮซีซั่น (Hi Season)  เรามีประชาสัมพันธ์ที่เก่งอยู่แล้ว มา
ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอิน ขายกาแฟ ขอนายกน าไปพิจารณาหรือจะเป็นเกียรติถ้า
หากจะให้ผมเข้าร่วมขับเคลื่อนก็ยินดี เพราะมีนายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว และนายวีระยุทธ  
มาลา ผู้ใหญ่บ้านก้อหนอง เป็นกรรมการร่วมในโครงการอยู่ด้วย 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้เสนอ สภาลมหายใจ ที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ าก็จะได้ขับเคลื่อนมีหลายๆ ท่านที่เป็นคณะท างาน จะมีการแต่งตั้งอีก
ครั้งหนึ่ง มีผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการด าเนินการขับเคลื่อน 

นายโสภณ  มาติ  สท.เขต 2   -เรียนประธานสภา กระผมมีเรื่องจะเสนอ 3 เรื่อง ดังนี้ 1.ตามที่สภาได้รับ
หรือเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 ไปแล้วนั้น ขอให้นายก
เร่งหางบประมาณมาพัฒนาแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน ปีงบประมาณใหม่นี้ ปี 2567 ที่เคยแจ้ง
ร้องทุกข์เกี่ยวกับไฟฟูา ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ปัญหาทั้ง 4 หมู่บ้าน งบประมาณปี 
2567 ก็เห็นชอบให้ผ่านหมดแล้ว ขอนายกเห็นความส าคัญและช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ด้วย 2.การพ่นหมอกควัน เห็นเทศบาลไปพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย หมู่ที่ 4 เท่าที่เห็นมาแต่
ก่อนนี้ เห็นพ่นหมอกควันครบทุกหลังคาเรือน ช่วงหลังมานี้ เห็นพ่นแต่เวลามีผู้ปุวยเป็น
ไข้เลือดออก อยากให้ด าเนินการพ่นหมอกควันทั้ง 4 หมู่บ้าน ไม่ใช่ปุวยเป็นไข้เลือดออกแล้วมา
แก้ไขปัญหา ช่วงนี้มียุงเยอะ 3.ขอข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานของเทศบาล การของบประมาณจาก
ภายนอก ของหมู่บ้านที่เสนอขออยู่หรืออยู่ระหว่างขอเงินอุดหนุนจากที่ไหน ที่ของบจาก
ภายนอกมาท าแผนไว้และปี 2567 นี้ เผื่อทางสมาชิกสภาจะได้ช่วยติดตาม 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ขอย้อนไปตอบค าถามกระทู้ที่ผ่านมา พอดียังไม่ได้ตอบ เรื่อง
ผู้รับเหมางานก่อสร้าง ก็ขอรับทราบไว้และต่อไปจะปรับปรุงและจะเน้นย้ าช่าง และลงพื้นที่
ด าเนินการโครงการบ่อยๆ และขอตอบข้อซักถามข้อ 1.ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ได้เสนอ
ขอรับงบประมาณมีรางระบายน้ า ปี 2567 น่าจะมีอะไรที่ได้มาเยอะขึ้น เพราะมีรัฐบาลชุดใหม่
แล้ว สอดคล้องกับข้อ 3 เป็นงบประมาณจากภายนอก แต่ละรอบหากมีงบประมาณมาจะ
ประสานแจ้งสมาชิกสภาว่าจะส่งโครงการไหนบ้าง ที่ผ่านมาเคยส่งไปแล้วได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างก็
มี โครงการด้านแหล่งน้ า  และถนน ส่วนเรื่องการพ่นหมอกควันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกที่
ด าเนินการได้จะต้องมีการแจ้งเคสผู้ปุวยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก้อก่อน ถึงจะ
ด าเนินการได้ แต่ก่อนเคยท า และเคยถามทางส านักปลัดเทศบาลแล้ว ระเบียบการด าเนินงาน
ต้องท าตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแจ้ง และจะได้สอบถามอีกครั้งว่าจะด าเนินการ
พ่นหมอกควันทุกหลังคาเรือนได้หรือไม่ หรือว่าท าได้หากผู้ใหญ่บ้านแจ้งมา และประสานหน่วย
เบิกจ่ายทางกองคลังเทศบาล การปูองกันใช้ทรายอะเบท และได้แจกให้กับหมู่บ้านไปปีละ 4 
ครั้ง หากมีแนวทางอ่ืนที่จะด าเนินการได้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -ขอขอบคุณนายก ส าหรับเงินอุดหนุนหรือแผนงานแต่ละหมู่บ้านหากมี
ต่อไปขอแจ้งให้สมาชิกสภาได้ทราบจะดีมาก จะได้รู้ว่าหมู่บ้านไหนได้งบไหน แจ้งสมาชิกสภาให้
ทราบก่อน 
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นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต 2 -ขอสอบถามนายกเก่ียวกับรางระบายน้ า ปีนี้ขอซ่อมแซม ถ้าจะท าใหม่ต้อง
ใช้งบประมาณเยอะ ขอถนนสายกลาง มีดินถมราง ขอนายกแก้ไขปัญหาจุดนี้ 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ในการซ่อมแซมรางระบายน้ า จุดไหนขอให้สมาชิกสภาช่วยน า
หนังสือแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้าน แจ้งร้องทุกข์มาว่าจุดไหนถึงจุดไหน จะได้ให้ช่างลงไป
ส ารวจและแจ้งมาให้นายกได้รับทราบและออกแบบว่าจะใช้แนวทางแบบไหนแก้ไขอย่างไร 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรื่องรางระบายน้ ามีบางจุดบางที่ถ้าลงไปตรวจสอบจริงๆก็ซ่อมได้ บางจุด
ไม่ใช่เสียหายทั้งสาย การขุดลอกรางระบายน้ าที่มีดินมาทับถมรางบางจุดไม่มีงบประมาณมาขุด
ลอกดินโคลนในรางระบายน้ า 

นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต 2 -รางระบายน้ าถนนสายกลางทางหลวงแผ่นดินที่ก่อสร้างมีการน าดินไปถม
รางระบายน้ า 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ต้องท าเป็นหนังสือไปแจ้งให้ทางหลวงแผ่นดินเพื่อขอให้มา
ด าเนินการ และได้ปรึกษาไว้แล้ว และขอรูปตอนเกิดปัญหาขอทางสมาชิกช่วยถ่ายรูปตอนมีฝน
ตกเกิดปัญหาขอถ่ายรูปไว้ให้เพื่อจะได้แนบหนังสือส่งให้ส านักงานทางหลวงได้ดูใช้เป็นหลักฐาน
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

นายปรีชา  รินท้าว สท. เขต 2 -เรียนประธานสภา วันนี้ได้มีผู้ใหญ่บ้านก้อท่า คนใหม่ที่ได้รับการเลือกเป็น
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 มาร่วมการประชุมสภาด้วย ขอแจ้งแผนงานโครงการซ่อมแซมถนนสาย
ที่ 1 ระยะทาง 1,420 เมตร สายที่ 2 ห้วยหนองต่อม ระยะทาง 800 เมตร และวันข้างหน้าถ้า
ผู้ใหญ่บ้านจะเปลี่ยนแปลง เรื่องน้ าประปาหมู่บ้าน ประปาโครงการพระราชด าริฯ ไม่ทราบว่า
ทางเทศบาลมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร และปีนี้ความแห้งแล้งที่คาดว่าประชาชนจะ
ได้รับผลกระทบ เทศบาลมีแนวทางจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างไร ปี้นี้มีภัยแล้งแน่นอนและคาด
ว่าปีหน้าด้วย 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -การบริหารจัดการน้ าประปาหมู่บ้านโครงการพระราชด าริฯ 
ได้มีแนวทางการบริหารจัดการค่าใช้น้ าประปาที่จะเก็บกับครัวเรือนหน่วยละ 3.50 บาท แต่เมื่อ
ไม่นานมานี้ ตามที่เอกชนได้ท าการขุดร่องน้ าได้ใช้รถแบคโฮขุดดินไปถูกท่อส่งน้ าแตกเสียหายอยู่
ระหว่างการซ่อมแซมอยู่ ผู้ที่ท าให้ท่อแตกจะรับผิดชอบและต้องใช้รถแบคโฮมาขุดวางท่อ ซึ่งคน
ขุดไม่ไหว พี่กุ้งกับช่างได้เจรจากันอยู่ ส าหรับภัยแล้งก็จะของบประมาณจากภายนอกจากรัฐบาล 
และจะได้มาปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีแนวทางอย่างไร เช่น ขุดลอกสระ ขุดสระหรือแนวทาง
อ่ืนอย่างไรต่อไป 

นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น สท.เขต 1 -เรียนประธานสภาขอพูดต่อเรื่องฝายเก็บน้ าห้วยแม่ก้อเสริมที่รอง
ประธานสภาได้เสนอ อยากให้เทศบาลไปขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลน้ าตื้นบริเวณทุ่งนา การรอการ
สร้างฝายใหม่ไม่ทราบว่างบประมาณจะมาเมื่อใด ขอให้แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านก่อน 

ประธานสภาฯ -ขอเสริมเรื่องน้ าบาดาลที่สมาชิกสภาได้เสนอ ส าหรับพื้นที่โซนทุ่งนาบ้านก้อทุ่งมีการส ารวจ
น้ าแล้วว่ามีบริเวณนั้นมีน้ า และก็ได้เคยรวบรวมเอกสารส่งไปยังส านักทรัพยากรน้ าบาดาลแล้ว 
แต่เขามองว่าต าบลก้อ ได้รับการช่วยเหลือมาเยอะแล้ว 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ส าหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ าตื้นถ้าเจาะที่หลายๆที่จะต้อง
รวมกลุ่มกัน และมีงบภัยแล้งก็จะได้เสนอและพื้นที่นามีโฉนดก็จะสามารถด าเนินการได้ จะได้
เสนอของบประมาณ อาจจะมีหลายจุดและต้องมีการขุดบ่อเติมน้ าด้วย 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ -ขอเสริมเรื่องน้ าที่นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น 
และประธานสภาได้เสนอ ตามที่ตนเองได้เคยเจาะบ่อบาดาลน้ าตื้นมาแล้วมีค่าใช้จ่ายบ่อละ 
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5,000 บาท ความลึกประมาณ 5-13 เมตร ขอเสนอให้ผู้บริหารหางบประมาณเงินสะสมหรือ
งบด้านสาธารณภัยมาแก้ไขปัญหาก่อน หากรอการช่วยเหลืองบประมาณไม่รู้ว่าจะได้เมื่อใด ที่
ตนเองปลูกหญ้าข้างวัดก้อยืนก็เคยเจาะบ่อน้ ามาแล้ว นายค ามูล ไชยแก้วเม หมู่ที่ 1 ก็เคยเจาะ
ให้ 

ประธานสภาฯ -การใช้น้ าสามารถใช้พลังงานทดแทนแบบแผงโซล่าเซลล์ได้ด้วย ขอผู้บริหารช่วยพิจารณา 
นายสิทธิพงษ์   เคลื่อนแก้ว สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาถึงผู้บริหารเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องถนนแอสฟัลท์

ติกของหมู่บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตามที่สมาชิกสภาได้ขอซ่อมแซมถนน ทางช่างเทศบาลได้บอกว่า
ได้ด าเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่เข้ามาด าเนินการ ต้องส่ง
หนังสือให้ครบ 3 ครั้ง หรือน าเงินประกันสัญญามาด าเนินการซ่อมแซม และรถบรรทุกน้ าของ
เทศบาลตอนนี้ใช้งานได้อยู่หรือไม่ เพราะต่อไปจะต้องใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -กรณีถนนแอสฟัลท์ติกของหมู่บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ช่างได้ท า
หนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้างเหมาแล้ว หากครบ 3 ครั้งแล้วไม่มาด าเนินการซ่อมแซมก็จะหักเงิน
ประกันนั้นมาด าเนินการ ท่านสมาชิกเข้าใจถูกต้องแล้ว ส่วนรถบรรทุกน้ าตอนนี้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ หมู่บ้านใดมีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือหรือมีเหตุไฟไหม้ก็แจ้งมาได้ 

นางร าพรรณ์  นนท์สุภี สท.เขต 2  -เรียนประธานสภาถึงผู้บริหารเทศบาลเรื่องการขยายเขตไฟฟูา
ส าหรับที่อยู่อาศัยของราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านลุงแสน นายกจะรับปากว่าจะช่วยเหลือหรือให้รอ
งบประมาณมาด าเนินการหรือไม่อย่างไร 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรื่องการขยายเขตไฟฟูาส าหรับที่อยู่อาศัยของราษฎรหมู่ที่ 3 
บ้านลุงแสน ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถาม 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ตามที่ได้
ประสานงานเรื่องการขยายเขตไฟฟูาส าหรับที่อยู่อาศัยของราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านลุงแสน และได้
ประสานกับทางการไฟฟูาส่วนภูมิภาคลี้แล้ว ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคลี้ ได้ออกส ารวจ
และแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้แล้ว ประมาณสามแสนกว่าบาท ซึ่งเกินกว่าสัดส่วนที่บ้านเรือนอาศัยที่
ขอไปหนึ่งหลัง และได้มาค านวณในสัดส่วนของครัวเรือนจะต้องมีเงินสมทบอีกประมาณสามหมื่น
บาท จึงอยากให้ผู้ที่มีที่ดินที่อยู่ในซอยที่ร้องขอขยายเขตไฟฟูาช่วยกันสมทบจะได้หรือไม่ และ
จากการประสานกับผู้ที่มีที่ดินในเขตนั้นแล้ว ไม่มีใครต้องการจะร่วมสมทบงบประมาณ แต่ก็มีอีก
แนวทางหนึ่งคือต้องรอขอรับงบประมาณจากทางกองทุนพัฒนาไฟฟูาโรงไฟฟูาเขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และต้องได้รับการประชุมประชาคมจากหมู่บ้านว่า
ชาวบ้านเห็นชอบให้เสนอโครงการนี้ต่อกองทุนฯ หรือไม่ ต้องรอถึงเวลาที่ทางกองทุนแจ้งให้เสนอ
โครงการในปี 2567 เพื่อของบปี 2568 ส่วนปี 2567 เป็นของหมู่ที่ 2 บ้านก้อหนองได้รับ
งบประมาณไปก่อน ส่วนทางผู้บริหารเทศบาลต้องพิจารณาว่าจะจัดหางบประมาณมาตั้งเป็นเงิน
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคด าเนินการขยายไฟฟูาให้กับราษฎรที่อาศัยสายทางดังกล่าวหรือไม่
ต้องให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เรื่องการขยายเขตไฟฟูาส าหรับที่อยู่อาศัยของราษฎรหมู่ที่ 3 ที่นางร า
พรรณ์  นนท์สุภี เสนอแล้วนั้น นายกได้รับปากว่าจะพิจารณา และเรื่องที่เคยถามไว้เมื่อตอน
ประชุมสภาคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่อยากทราบ
คืองบประมาณตอนน าเสนอหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2567 ขอทราบรายละเอียดและเอกสารด้วย ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ข้อมูลน่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง และหากมีงบประมาณที่มีให้สามารถใช้จ่ายได้โดยใช้อ านาจสภาก็อยากจะใช้ ขอชี้  
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เงินฝากธนาคารด้วยว่ามีอะไรบ้าง และของนางสาวโชติกา  วงค์แหว้น เกี่ยวกับงบประมาณการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลน้ าตื้นทุ่งนา ถ้ามีเงินสะสมมารถใช้ได้เท่าไหร่ ขอท่านปลัดหรือเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบว่ามีงบประมาณเงินสะสมที่สามารถน าออกมาใช้ได้หรือไม่ หากมีเหตุดินพังทลาย น้ า
ท่วม สาธารณภัยก็เอาออกมาใช้ แต่ต้องดูงบประมาณ จึงขอสอบถามยอดเงินสะสมของเทศบาล
ก่อน 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรื่องเงินสะสมของเทศบาลและค าถามที่ค้างตอบคราวที่แล้ว 
และเจ้าหน้าที่กองคลังก็ได้มาร่วมประชุม จะมอบหมายให้เป็นผู้ตอบข้อซักถามและชี้แจง
รายละเอียด 

นางสาวกัญญ์พิชญา  ไชยค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ต่อไปขอ
ชี้แจงรายละเอียดของเงินรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการเงินฝากธนาคาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 มีดังนี้ 

 
รายการ จ านวนเงิน ยอดคงเหลือ 

ยอดคงเหลือธนาคาร ณ   วันที่ 26 กรกฎาคม  2566   21,763,506.68 

เงินสะสม 3,369,306.57   
ทุนส ารองเงินสะสม 9,888,121.44   

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นที่โอนเข้า
บัญชียังไม่ได้จ่าย 

4,340,604.00   

เงินรับฝาก 552,576.87   
เงินที่ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังไม่ได้จ่าย 766,131.41   

ยอดเงนิคงเหลือ 2,846,766.39   

  -รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน ของเทศบาลต าบล
ก้อ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 มีดังนี้ 

  1.เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 9,888,121.44 บาท หัก 
ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 3,954,433.05 บาท สรุปเงินทุนส ารอง
เงินสะสมหลังหักร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คงเหลือ 5,933,688.39 บาท 

  -รายงานเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีดังนี้ 
  1.เงินส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 5,933,688.39 บาท 
 -รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 

กันยายน 2565 
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการลัง   16,397,982.11   
หัก  หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   2,066,359.13  
      เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 9,888,121.44  11,954,480.57 
บวก เงินกู้ระยะยาว        628,618.78 
      คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  5,072,124.32 
หัก  รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 2,246,512.18 
      และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ 
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      เงินสุสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่
ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้       - 

      รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน   - 2,246,512.18 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 2,825,612.14 
 
 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี) ณ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 2,825,612.14 
หัก  ส ารองตามระเบียบฯ ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้   5,006,430.27 
      คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ  2,150,818.13 
หัก  เงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย - 
      จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) - 
      ถอนคืนเงินรายได้ในปี        - 
บวก เงินสะสมเงินเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว – 
      รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม    543,694.43     543,694.43 
      คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566   
-1,637,123.70 
หมายเหตุ : 1.ร้อยละ 10 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  2,519,467.40  
 2.กสท.     103,072.87 
 3.ส ารองเงินเดือน จ านวน 3 เดือน (794,630*3) 2,383,890.00 
  รวม      5,006,430.27 
 -เงินสะสมมี 9 ล้านกว่าบาท ทุนส ารองจ่ายต้องขออ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบให้ใช้จ่าย 

เงินสะสมยืดเอายอดของปี พ.ศ.2565 ณ 30 กันยายน 2565 และมีรายรับระหว่าง
ปีงบประมาณ ก็มีเงินคืนของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 

นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2 -เงินทุนส ารองเงินสะสม 9 ล้านกว่าบาท สามารถน าเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาขอเอาออกมาใช้ได้หรือไม่ หากใช้ได้ก็ขอน าออกมาใช้ ขอให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ช่วยศึกษาระเบียบ 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ส าหรับเงินทุนส ารองเงินสะสมตามระเบียบก็ต้องขอใช้อ านาจ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และมีองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ที่เคยขอใช้ แต่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุใด ขอเวลาศึกษา
รายละเอียดอีกที และจะน ามาปรึกษาสมาชิกสภาอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ -เกี่ยวกับการขอใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมมาใช้ก็ขอทางผู้บริหารเทศบาลศึกษา ส่วนทางสภา
เทศบาลก็ช่วยกันศึกษาด้วย มีท่านใดจะเสนอเพิ่มหรือไม่ 

นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ขอชี้แจงเกี่ยวกับ
เรื่องผู้สูงอายุขอแยกรายชื่อที่จะท าการผูกพร้อมเพย์ จ านวน 38 คน ทางธนาคาร ธกส.จะมา
ด าเนินการให้ในวันที่ 13 กันยายน 2566 และคนพิการ ผู้ปุวยติดเตียง จะต้องมาลงชื่อแสดง
ตนที่เทศบาลในวันที่ 9 กันยายน 2566 

  -นักศึกษาสัตวแพทย์มาศึกษาพื้นที่ต าบลก้อ ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 จ านวน 
100 คน ออกให้บริการด้านสัตว์ 
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  -สภาองค์กรชุมชนต าบลก้อ ได้ขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียง และบ้านมั่นคงชนบท อาจมี
ระเบียบปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น เช่น บ้านปูาปิว ม.3 ในวันที่ 2 กันยายน 2566 จะได้เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงรายละเอียดที่จังหวัด 

  -ศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์แบลคเบอรี่ จะได้จัดตั้งศูนย์วิจัยให้ชาวบ้านก้อ บริเวณที่ตั้งด้านหลัง
เทศบาลเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกแบลคเบอรี่ส่งเสริมอาชีพและรายได้ จะต้องมีการล้อมรั้ว
ด้านหลังเทศบาล 

  -ถุงยังชีพที่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนไว้นั้น หากได้รับในวันไหนจะแจ้งให้สมาชิกสภา
ได้รับทราบและไปมอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง 

  -กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรได้แจ้งผลการพิจารณามาบางส่วนแล้ว ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่
ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ท่านใดมีข้อเสนอหรือว่ามีเรื่องต่างๆ จะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ หรือว่าสอบถามไปยังผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ หรือไม่ เชิญเสนอได้ เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน
ใดสอบถามเพิ่มเติม วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุม เวลา  12.40 น. 
 
 

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี................................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
(ชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต) 
 ปลัดเทศบาลต าบลก้อ 

                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 
  ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น) 
  วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 
 
  ลงชื่อ............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางร าพรรณ์  นนท์สุภี) 
  วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 
   
 
  ลงชื่อ............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายโสภณ  มาติ) 
  วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 
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สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่  3 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่......30....เดือน...สิงหาคม....พ.ศ. ...2566... เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลก้อ สมัย......................สมัยที่...........ครั้งที่.........วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 ลงชื่อ......................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
   (นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 


